

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), sáng ngày 20/10, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời...

chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của chị em vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Các phong trào, cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 5 có, 3 sạch", phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, các hoạt động tương thân tương ái... ngày càng có chiều sâu, thiết thực hơn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các cấp hội...

tiếp tục có nhiều hoạt động cổ vũ cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí...

lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động và phong trào của Hội. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

PHƯƠNG CHI

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, để nghị các tổ chức, cá nhân được kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Quá trình kiểm tra cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị.

TRƯỜNG TRUNG CẤP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÁI BÌNH

Khai giảng năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 20/10, Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình (Số Lao động - Thương binh và Xã hội) khai giảng năm học 2023 - 2024.

Năm học 2022 - 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023, tỷ lệ học sinh của Trường đỗ tốt nghiệp ngang bằng với bình quân chung của toàn tỉnh. Học sinh thi tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt 100%, trong đó tỷ lệ khá và giỏi đạt 74%. Công tác an ninh được đảm bảo tốt. Trong năm học, nhà trường không phát hiện học sinh mắc tệ nạn xã hội.

Với khẩu hiệu "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo", năm học 2023 - 2024 Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, giáo viên. Giữ vững mối liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, từng bước hướng tới liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong đào tạo nghề, gắn đào tạo với việc làm. Tăng cường công tác quản lý và rèn luyện, nâng cao đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tại lễ khai giảng, các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 được tuyên dương, khen thưởng.

DUY TÙNG

VŨ THƯ

Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 20/10, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tổ chức tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tại lớp tập huấn, đội ngũ lãnh đạo xã, thị trấn và cán bộ khuyến học huyện, cơ sở được tìm hiểu về vai trò, nội dung, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, hội viên khuyến học khi tham gia xây dựng nông thôn mới; xu hướng, yêu cầu cần có của công dân học tập, công dân số, công dân toàn cầu trong thời đại 4.0. Đặc biệt, cán bộ khuyến học được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động, tạo sự hưởng ứng của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp vật chất, công sức, trí tuệ để xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ khuyến học trên địa bàn huyện, từ đó triển khai hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

QUYNH LƯU

THĂM MÔ HÌNH LIÊN KẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm cánh đồng liên kết sản xuất lúa TBR39 tại xã Đông Quý (Tiên Hải).

và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp, định hướng cho các địa phương hình thành, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất hiệu quả, bền vững. Huyện Tiên Hải, xã Đông Quý làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân nhằm xây dựng chuỗi liên kết bền vững, tạo vùng nguyên liệu quy mô lớn với khối lượng ổn định phục vụ xây dựng thương hiệu lúa gạo.

CỤC THUẾ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, 32 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2022 được tặng bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Tổng cục Thuế,

Cục Thuế tỉnh. Đây là sự động viên kịp thời đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp, doanh nhân đang nỗ lực vượt qua khó

khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, khích lệ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, từ đó tạo sự lan tỏa về tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng người nộp thuế.

KHẮC ĐUẤN

MINH HƯƠNG

Tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp thuế" năm 2023 được tổ chức từ ngày 23 - 27/10

Đây là hoạt động thường niên được Cục Thuế tỉnh tổ chức định kỳ 1 năm/1 lần nhằm giải đáp những vướng mắc và hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chấp hành chính sách, pháp luật thuế, từ đó góp phần hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tổ chức tuần lễ "Đồng hành cùng người nộp

thuế", Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khu vực và chi cục thuế các huyện sẽ tiếp nhận ý kiến tham gia, đóng góp liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế của công chức ngành thuế; phổ biến chính sách thuế mới tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và giải đáp ý kiến vướng mắc của người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế. Việc tiếp nhận

và hỗ trợ người nộp thuế sẽ được thực hiện thông qua hội nghị đối thoại doanh nghiệp; hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế; lắng nghe và trả lời ý kiến qua điện thoại của cơ quan thuế các cấp, qua hình thức điện tử tại địa chỉ pttth.tb@gdt.gov.vn và qua dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn.

MINH HƯƠNG

TIÊN HẢI Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh huyện Tiên Hải tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 2 ngày 19 - 20/10, 150 học viên được truyền đạt các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Phòng, chống chiến lược

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới...

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản tổ chức thực hiện nhiệm

vụ quốc phòng, an ninh, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào vị trí công tác của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

MANH THẮNG

ĐÔNG HƯNG

Trao 143 suất quà cho bệnh nhân lao, nhiễm lao tiềm ẩn có hoàn cảnh khó khăn

Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng và tổ chức chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, hỗ trợ xã hội cho bệnh nhân lao, nhiễm lao tiềm ẩn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, 2 Trung tâm và Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tổ chức khám

sàng lọc, chụp X.quang miễn phí cho gần 8.000 người có nguy cơ cao tại 38/38 xã, thị trấn. Qua đó phát hiện 34 ca bệnh, 240 người nhiễm lao tiềm ẩn.

Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích, động viên bệnh nhân lao, nhiễm lao tiềm ẩn tham gia duy trì điều trị, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến

phát triển cộng đồng phối hợp trao hỗ trợ cho 35 bệnh nhân lao có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 1,5 triệu đồng và 108 người nhiễm lao tiềm ẩn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 500.000 đồng cùng quà là sữa, đồng thời hỗ trợ mua bảo hiểm y tế với trường hợp chưa có hoặc thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn.

HIẾU NGHĨA

Xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho 200 cán bộ, đoàn viên công đoàn



Nhân viên y tế Công ty TNHH Mediatec Thái Bình xét nghiệm tầm soát ung thư gan cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Mediatec Thái Bình vừa tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Tại chương trình, 200 đoàn viên, công nhân viên chức lao động thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh được nhân viên y tế Công ty TNHH Mediatec Thái Bình

khám sức khỏe tổng quát, tuyên truyền cách phòng một số bệnh thường gặp theo mùa và xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí.

Việc tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư gan cho cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

THU HOÀI

175 hội viên, nông dân xã Vũ Đoài tham gia mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, Hội Nông dân tỉnh tổ chức ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

Mô hình được thành lập nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường ngay tại mỗi gia đình, khu dân cư. Sau khi ra mắt mô hình, 175 hội viên, nông dân đã được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng phân biệt rác thải hữu

cơ với rác thải vô cơ. Bên cạnh đó, các hộ dân còn được hướng dẫn phương pháp xử lý rác thải tại nhà bằng chế phẩm sinh học.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng dụng cụ rác hữu cơ và thùng đựng rác vô cơ để các hộ sử dụng tại nhà. Các hội viên, nông dân cam kết sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn và tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình, người thân tham gia phân loại rác thải tại nguồn.

NGUYỄN TRIỆU